



# HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 [www.hrm.chula.ac.th](http://www.hrm.chula.ac.th)

ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

## เครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร “การเสนอขอเปิด/แก้ไข/ปิดรายวิชา”



เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร “การเสนอขอเปิด/แก้ไข/ปิดรายวิชา” ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรดำเนินงานและประสานงานอันเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดรายวิชา การเสนอแก้ไขรายวิชา และการเสนอปิดรายวิชา เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีประธานเครือข่ายวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ (นางพรณนิภา วัยเจริญ) ได้กล่าวเปิดโครงการ และ วิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอเปิด/แก้ไข/ปิดรายวิชา โดย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ (นางวิภา ทอมศิริ) และ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ผู้แทนศูนย์การศึกษาทั่วไป (นางพรทิพย์ โภไคยอุดม)

## เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “PR จุฬาฯ งามสง่าพัฒนาบุคลิกภาพ”



เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “PR จุฬาฯ งามสง่าพัฒนาบุคลิกภาพ” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างและแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม สามารถนำความรู้ทางด้านบุคลิกภาพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วรวรรณ องค์กรรักษา) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารโน้มน้าวใจ ดร.ตรรกะ เทศศิริ มาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้



## เครือข่ายวิชาชีพทะเบียน จัด โครงการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “หลักเกณฑ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ภาษาอังกฤษ”



เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพทะเบียน จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ภาษาอังกฤษ” ณ ห้องประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความวิจัย เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เป็นเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ชัดเจน และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการให้คำแนะนำหรือการตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้นี้ไปให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ นิสิต ได้ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน (รศ.วัลภา ประกอบผล) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรโดย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.ธรรมบุญ หนูจักร)

## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยได้จัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 11 รุ่น ณ ห้องประชุมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา เพื่อการเขียน Assignment Sheet ที่ดี และส่วนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำที่จำเป็นในการสอนงาน ติดตามงาน และประเมินผลงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยรุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558) และรุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย โดยมี รองอธิการบดี (รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบุรณ์) เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรโดย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ดร.ฉิรดา อังกสิทธิ์)



## “แรกพบ” อาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558



มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแรกพบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมกันทำการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรใหม่ จำนวน 27 คน จาก 16 หน่วยงาน ประกอบด้วยสายวิชาการ 5 คน และสายปฏิบัติการ 22 คน

จัดทำโดย : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต์)